

บทคัดย่อ

เท่าที่ผ่านมามีการบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเหตุการณ์หรือสถานที่สำคัญนิยมถ่ายทอดผ่านข้อความหรือรูปภาพ ทำให้ขาดการเชื่อมโยงกับตำแหน่งบนพื้นที่จริง เมื่อเวลาเปลี่ยนไปจึงไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์หรือสถานที่นั้นอยู่ที่ใด ดังจะเห็นได้ว่าสถานที่หรือเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างในอดีตในประเทศไทยไม่อาจสืบทราบได้แน่ชัดว่าอยู่ที่ใด บางแห่งสูญหาย หลงเหลือแค่ซากปรักหักพังหรือไม่อยู่ในสภาพเดิม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและขาดการทำสัญลักษณ์สถานที่ไว้ อาจกล่าวได้ว่า การบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เท่าที่ผ่านมายังขาดความสมบูรณ์ในการบอกเล่าเกี่ยวกับมิติเชิงพื้นที่

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดได้ว่าเป็นคณะเก่าแก่ที่สุดคณะหนึ่งของประเทศไทย และมีชื่อเสียงอย่างยาวนานมาจวบจนปัจจุบัน ประวัติและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคณะอักษรศาสตร์จึงล้วนเป็นประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่ควรรวบรวมไว้เป็นหลักฐานการศึกษาทางด้านอักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำอันดับหนึ่งของประเทศไทย งานชิ้นนี้จึงได้จัดทำขึ้นโดยมีแนวคิดในการนำเสนอเหตุการณ์และประวัติที่สำคัญของคณะอักษรศาสตร์ในมิติเชิงพื้นที่ เน้นการนำความรู้และประยุกต์เทคนิคและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ระบุตำแหน่งพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์หรือสถานที่สำคัญของคณะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประกอบรูปภาพและคำบรรยาย ซึ่งจะแสดงให้เห็นพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของคณะอักษรศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และกำหนดตำแหน่งบนแผนที่ได้ชัดเจน โดยนำเสนอข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตในระบบแผนที่ออนไลน์ นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในยุคปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากแนวโน้มการใช้แผนที่ออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออินเทอร์เน็ตที่เพิ่มสูงขึ้น และทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ การดำเนินโครงการประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาของคณะอักษรศาสตร์จนถึงปัจจุบัน โดยจะนำข้อมูลและภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับคณะอักษรศาสตร์จากเอกสารทางวิชาการ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมารวบรวมเป็นฐานข้อมูล และเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลแผนที่ที่พัฒนาบนระบบแผนที่ออนไลน์เพื่อเผยแพร่และนำเสนอผ่านเว็บไซต์ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะได้ผลลัพธ์คือประวัติของคณะอักษรศาสตร์บนแผนที่ออนไลน์ แสดงให้เห็นประโยชน์การประยุกต์ใช้ภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับการบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ และอาจนำไปปรับใช้กับการพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆบนแผนที่ออนไลน์ในอนาคตอันใกล้ เป็นต้น